

แผนกแพทย์ สถานการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

แผนกแพทย์ สถานการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือ ยุทธการ (แผนกแพทย์ สนบ.กบร.กร.) ตั้งอยู่ ณ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นสถานพยาบาลในระดับปฐมภูมิ รองรับผู้ป่วยได้จำนวนทั้งสิ้น ๔ เตียง มีความโดดเด่นในการ ปฏิบัติงานด้านนิรภัยเวชกรรมการบิน ในเครือข่ายของ กรมแพทย์ทหารเรือ

แผนกแพทย์ สนบ.กบร.กร. เป็นหนึ่งในหน่วยขึ้นตรง ๗ หน่วยของกองการบินทหารเรือ และปฏิบัติภารกิจภายใต้ การควบคุมทางเทคนิคของกรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็น โรงพยาบาลหลัก ที่เป็นแม่ข่าย มีพันธกิจหลักของหน่วยและขอบเขตการ บริการในการพัฒนางานด้านส่งเสริม สุขภาพงานชีวอนามัย ให้เกิดความปลอดภัยและครอบคลุมชุมชนของกองการบิน



ทหารเรืออย่างสมบูรณ์ ดำเนินงานป้องกันการเกิด การรักษาพยาบาลทั่วไป การทำหัตถการในระดับเบื้องต้น ที่ไม่ ซับซ้อน และฟื้นฟูสุขภาพแก่กำลังพลโดยการ โครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการเฝ้าระวังสุขภาพในพล ของ กองทัพเรือภายในเขตพื้นที่ กบร. โครงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการเผยแพร่ทักษะการป้อง โรคเอดส์ให้กับเหล่าข้าราชการ รวมไปถึงโครงการฝึกอบรม ความรู้ด้านโรคอันตรายจากความร้อนที่เกิดขึ้น จากการฝึก และออกตรวจด้านสุขภาพครอบคลุมตามหน่วยบกต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน และดำเนินงาน ด้านเวชกรรมป้องกัน ต่างๆ ตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาในสถาน พยาบาลที่มีมาตรฐานเมื่อ เกินขีดความสามารถของหน่วย

นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการจัดทีมแพทย์และพยาบาล เพื่อปฏิบัติงานประจำ ณ ห้องพยาบาล สนามบินนานาชาติ อุตะภานในเวลาที่มีเที่ยวบินขึ้น-ลง เพื่อให้การดูแลผู้ป่วย ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที และ สนับสนุนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขคัดกรองโรคระบาดต่างถิ่นที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับงานด้านนิรภัยการบิน ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการ สำนวจนินภัยการบินและภาคพื้นในพื้นพื้นที่ของ กบร. รวมถึง พื้นที่จังหวัดจันทบุรี สงขลา ภูเก็ต และนราธิวาส ซึ่งเป็น หัวใจหลักในการทำงานเพื่อตอบสนอง แก่กำลังพลในการลด การป่วยเจ็บจากการปฏิบัติงาน ให้กำลังพลได้รับการดูแล อย่างเอาใจใส่ ทุกสถานที่ และทุกเวลา ซึ่งหน่วยได้เสริมสร้าง ความเชื่อมั่นและบ่มเพาะความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ ในสถานการณ์ จริง โดยมีการตระเตรียมความพร้อม จัดประชุม ทำแผน และการฝึกซ้อมแผนรับมือรองรับอากาศยาน อุบัติเหตุ ร่วมกับหน่วยงาน สถานพยาบาลต่างๆ ทั้งในสังกัด กรมแพทย์ทหารเรือและหน่วยงานภายนอก เป็น ประจำอย่าง มีประสิทธิภาพ